



ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 544/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดแนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ดังนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. ให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามคำสั่ง และประกาศจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด
3. การเข้ามาปฏิบัติงานประจำวัน ให้ผ่านการคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิผู้มาปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลรายงาน
4. ให้มีการจัดการเรียนการสอนและการสอบในห้องเรียนได้ ทั้งนี้ อาจจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง on-site ตามปกติ ร่วมกับ online ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตร โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด
5. ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงานอย่างน้อย 1 เมตร

6. การจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความสำคัญจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 544/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเต็ย)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษากิจการและการจัดการทางทะเล